



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๕๒๕๔

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๗๖๕๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๔๙๓๗

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งให้ทราบว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เพื่อดำเนินการกับสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย และแหล่งอบายมุขอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาเสพติด และบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยแจ้งให้อำเภอดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ด้วยปรากฏข่าวมีสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษากระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา จัดให้มีกิจกรรมมั่วสุมดื่มสุราในสถานบริการ ปลอ่ยปละละเลยให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการโดยไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ รวมทั้งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย โดยจัดโปรโมชั่นลดราคา ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้โปรดมีบัญชาให้ทุกพื้นที่เข้มงวดกวดขันกับการตรวจตราดูแลไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายในลักษณะดังกล่าว หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้มงวดในการตรวจตราสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยห้ามมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยินยอมหรือปลอ่ยปละละเลยให้

/ มีผู้อายุต่ำกว่า....

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีผิดกฎหมาย เช่น การจัดโปรโมชั่น ลดราคา แจก แถม กวดขันมิให้มีการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

๒. กำกับดูแลมิให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

๓. ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้คอยแนะนำ ตักเตือน ดูแลบุตรหลาน ให้ประพฤติตนอยู่ในทางที่ถูกต้อง หากพบการกระทำความผิดให้แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณภดล จารุพงศ์)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร.๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

ส.ป.มท. ๔๘๕๓๑

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”